

ภาคที่ 2 แนวความคิด

เข้าใจแนวความคิดของวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังนิมิต

บทที่ 4

โลกที่กล่าวถึงในพระวาทะของพระเจ้า

จุดประสงค์

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว คุณจะสามารรถ

- อธิบายแผนของพระเจ้าสำหรับมนุษยทุกชาติซึ่งเป็นน้ำพระทัยตั้งแต่เริ่มสร้างโลก
- ค้นหานิมิตที่พระเจ้าเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์

ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นกุญแจสำคัญ

“พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราได้รับความล้าลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมย์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์”

ประสงค์ว่าเมื่อเราครบกำหนดบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์”

เอเฟซัส 1:9-10

คำนำ

ในภาคที่หนึ่งของบทเรียนชุดนี้ได้อธิบายก้าวแรกของ “ยุทธวิธีสำหรับการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณ” และได้อธิบายการเกิดนิมิต

บทเรียนที่ 1 ถึง 3 ได้อธิบายการเกิดนิมิต ความหมายของคำว่า นิมิต และการมองโลกด้วยสายตาของพระเจ้า

บทนี้จะพูดเกี่ยวกับแนวความคิดซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 2 ของ “ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณ” และจะอธิบายแนวความคิดของวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังนิมิตของการเก็บเกี่ยว

และยังจะพูดถึงเรื่องของโลกที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นการเปิดเผยจุดประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับโลกใบนี้

จุดประสงค์ของพระเจ้า

ตั้งแต่จุดเริ่มต้น พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะสัมพันธ์กับมนุษย์ พระองค์มีพระสัญญาและได้ให้คำพยากรณ์กับมนุษย์ พระองค์เปิดเผยวัตถุประสงค์ของพระองค์กับมนุษย์ว่า

พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราได้รับความล้ำลึก (ความลับ) ในพระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ (แผนการของพระองค์ จุดประสงค์ของพระองค์) ก็คือว่า สอดคล้องกับความพอใจของพระองค์ (ความประสงค์ที่เต็มด้วยพระเมตตา) ซึ่งพระองค์ได้วางไว้แล้วตั้งแต่แรกเริ่มและได้ตั้งมั่นไว้ในพระองค์

แผนของพระองค์สำหรับความครบถ้วนของเวลาและเมื่อถึงเวลาที่สูงงอมเต็มที่ พระเจ้าจะรวมเข้าด้วยกันสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและสถาปนาไว้ในพระคริสต์ ทั้งสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ และสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก (เอเฟซัส 1:9-10) พระคัมภีร์ฉบับ Amplified Bible

แผนการของพระเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นก็คือ การรวมทุกอย่างทั้งในสวรรค์และในโลกไว้ในพระคริสต์ นิमितของพระองค์คือ โลกทั้งใบและ....

“องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดเช่นนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศ แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่”

2 เปโตร 3:9

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าคือ การช่วยให้มนุษย์ทั้งโลกรอด เพราะเป็นพระประสงค์ของพระองค์ ทุกอย่างจึงต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ เราต้องทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเป็นสิ่งแรกและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

ในโลกของเรา เรามีความต้องการหลายอย่างที่ต้องการการแก้ไข เช่น ความหิวโหย ความยากจน ความเจ็บป่วยและความอยุติธรรมในสังคม มิชชันนารีส่วนใหญ่มักจะไปช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าพระคัมภีร์ได้สอนให้เราช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องเหล่านี้

แต่การเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณและการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของหญิงชาย เพื่อให้เขาได้เข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญกว่า ความต้องการอื่นๆ ก็จะได้รับแก้ไขโดยอัตโนมัติ ถ้าสังคมนั้นมีผู้เชื่อที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซู

มิชชันนารีส่วนใหญ่จะทำงานเพื่อความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมา แต่ไม่ค่อยจะเห็นว่ากรเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณสำคัญกว่า ความจริงก็คือ การนำวิญญาณที่หลงหายของหญิงชายเข้ามาสู่พระเยซูคริสต์เป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดสำหรับเราและสำหรับพระเจ้า

ในพระคัมภีร์เดิม

จุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้สามารถจะสืบสาวได้จากพระคัมภีร์ตั้งแต่เล่มแรกคือปฐมกาลจนถึงเล่มสุดท้ายคือ วิวรรณ์ พระวาระของพระองค์จะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของความสามัคคีระหว่างมนุษย์ชนชาติต่างๆ เพื่อให้ให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ

คำสั่งแรกที่พระเจ้าสั่งกับอาดัมและเอวาก็คือ

“จงมีลูกตกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน”

ปฐมกาล 1:28

อาดัมและเอวาทำให้มีมนุษย์เต็มโลกที่มีลักษณะเหมือนกับเขาคือ ถูกสร้างขึ้นตามฉายาของพระเจ้า มีจิตวิญญาณที่สามารถจะสื่อสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ ทางกายภาพพวกเขามีหน้าที่ผลิตลูกหลาน แต่ทางด้านจิตวิญญาณเขาต้องผลิตผู้เชื่อ

ภายหลังพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัม ซึ่งเป็นพันธสัญญาเกี่ยวกับโลกทั้งโลกว่า

“ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้า”

ปฐมกาล 28:14

จากอับราฮัมก็เกิดเป็นชนชาติอิสราเอล พระเจ้าใช้อิสราเอลเป็นพยานไปทั่วๆ ชนชาติแถบนั้นชนชาติต่างๆ ได้รับพรเมื่อพระองค์เปิดเผยพระองค์เองแก่เขาเหล่านั้น โดยผ่านชนชาติอิสราเอล

ในระหว่างที่มีโรคระบาดในอียิปต์ พระเจ้าได้ทรงบอกฟาโรห์ว่า การที่มีโรคระบาด เพราะพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดและต้องการให้เขารู้ว่ามีพระเจ้าเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ นอกจากพระองค์ไม่มีพระอื่นใด

“มิฉะนั้นคราวนี้เราจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ แก่เจ้า และแก่ข้าราชการ และแก่พลเมืองของพระเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าทั่วโลกไม่มีผู้ใดจะเปรียบกับเราได้”

อวยยพ 9:14

เมื่อชนชาติอิสราเอลเผชิญกับการทำทายน้ำในแม่น้ำจอร์แดน พระเจ้าได้ทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนแห้ง เพื่อชนชาติทั่วโลกจะได้รู้จักพระองค์

“เพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได้ทราบ ว่า พระหัตถ์พระเจ้านั้นทรงฤทธิ์ เมื่อท่านทั้งหลายยำเกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านเป็นนิรันดร์”

โยชูวา 4:24

เมื่อดาวิดพบกับยักษ์ไกลิธท์ในสนามรบ ดาวิดพูดว่า พระเจ้าจะทำให้เขาชนะเพื่อว่าโลกทั้งโลกจะได้รู้ว่าพระเจ้า

“ในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่าน และตัดศีรษะของท่านเสีย และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอล”

1 อิสราเอล 17:46

เมื่อภายหลังอาณาจักรอิสราเอลได้รับการสถาปนาขึ้น กษัตริย์โซโลมอนได้รับนิมิตของพระเจ้าเกี่ยวกับโลกนี้ ดังที่พระองค์ได้อธิษฐานต่อพระเจ้านี้

“เพื่อว่าชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์ และเกรงกลัวพระองค์ ดังอิสราเอลประชากรของพระองค์ยำเกรงพระองค์อยู่นั้น”

1 พงศ์กษัตริย์ 8:43

ดาวิดเรียกร้องให้มีการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของนานาชาติเมื่อเขาร้องว่า

**“จงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติถึงการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งหลาย**

จงพูดท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่า “พระเจ้าทรงครอบครอง...””

สดุดี 96:3, 10

นักพยากรณ์ 2 ท่านในพระคัมภีร์เดิม ดาเนียลและโยนาห์ไปรับใช้พระเจ้าในท้องถิ่นที่ข้าม
วัฒนธรรมคือ เขานำข่าวของพระกิตติคุณไปประกาศยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศตน

ดาเนียลรับใช้พระเจ้าเป็นพยานให้พระองค์ในขณะที่ดำรงฐานะเป็นข้าราชการในราชสำนักบา
บิโลน ส่วนโยนาห์เป็นมิชชันนารีไปประเทศนั้นะเวห์

อิสยาห์ประกาศว่า อิสราเอลเป็นพยานของพระเจ้าท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

**“ให้บรรดาประชาชนประชุมพร้อมกันและให้ชนชาติทั้งหลายชุมนุมกัน ในท่ามกลาง
เขามิผู้ที่แจ่งอย่างนี้ได้และเล่าสิ่งล่งแล้วให้เราฟังได้”**

พระเจ้าตรัสว่า **“เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือก
ไว้แล้ว เพื่อเจ้ารู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ ก่อนหน้าเราไม่มีพระผู้ใด
ถูกปั้นขึ้นและภายหลังเราก็จะไม่มี**

เรา เราคือพระเจ้า และนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด

**เราแจ่งให้ทราบและช่วยให้รอดและเล่าให้ฟัง และเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา”
พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ “เราเป็นพระเจ้า”**

อิสยาห์ 43:9-12

การบันทึกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นการบันทึกประวัติของพระเจ้าที่พระองค์ใช้ชน
ชาติอิสราเอลเป็นพยานกับชนชาติทั่วโลก

ในพระคัมภีร์เดิมได้สะท้อนให้เห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีสัมพันธภาพกับ
มนุษย์และชนชาติต่างๆ เพื่อนำเขาเหล่านั้นหันมารู้จักกับพระองค์ ซึ่งเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และทรงพระ
ชนม์อยู่เป็นนิรันดร์

ในพระคัมภีร์ใหม่

ในพระคัมภีร์เดิมเตรียมเปิดทางไว้สำหรับการมาของพระเยซูคริสต์เพื่อให้น้ำพระทัยสำเร็จ
พระคัมภีร์ใหม่บันทึกการทำงานรับใช้ของพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงกระทำให้น้ำพระทัยและ
จุดประสงค์สำเร็จลง

เมื่อพระเยซูได้ทำทนายสาวของพระองค์เกี่ยวกับนิมิตของการเก็บเกี่ยว พระองค์ตรัสว่า

**“อาหารของเราคือ การกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งาน
ของพระองค์สำเร็จ”**

ยอห์น 4:34

ตลอดชีวิตของพระเยซูคือ การอุทิศเพื่อเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณจิตของหญิงและชายเพื่อถวายแด่พระเจ้า จุดประสงค์ของชีวิตของพระองค์คือการไปเก็บเกี่ยวพวงนาทั่วโลก

“แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย เพราะว่าที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เอง””

ลูกา 4:43

เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้ให้พระมหากษัตริย์เกี่ยวกับนิมิตของการเก็บเกี่ยววิญญาณและพระบัญชาได้ถูกบันทึกไว้ในที่ต่างๆ 5 แห่งด้วยกันในพระคัมภีร์ใหม่

“พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “อุทยานภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

มัทธิว 28:18-20

“ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอด แต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ

มีคนเชื่อที่ไหน หมายถึงเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลก ๆ

เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างไร จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย และคนเหล่านั้นจะหายโรค”

มาระโก 16:15-18

“ครั้งนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดความสุขว้างขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมานและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม

ท่านทั้งหลายเป็นพยานถ้อยคำเหล่านั้น

และดูเถิด เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญามาเหนือท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประจบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน”

ลูกา 24:45-49

“พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”

ยอห์น 20:21

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

กิจการ 1:8

แบบแผนของการเป็นพยานจะสามารถค้นหาได้ในหนังสือกิจการตลอดเล่ม

- การเป็นพยานกับยิว : กิจการ 1:1-8:3
- การเป็นพยานกับยิวและชนต่างชาติ : กิจการ 8:4-12:25
- การเป็นพยานกับคนต่างชาติ : กิจการ 13:1- 28:31

คริสตจักรในยุคแรกๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการสำแดงอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามที่บันทึกไว้ในกิจการบทที่ 2 พระเจ้าเริ่มต้นขบวนการก่อตั้งร่างกายใหม่ของมนุษย์ นั่นคือคริสตจักรซึ่งโดยทางนี้เองที่พยานของพระองค์ก็จะหลั่งไหลออกไปสู่ทุกชนชาติทั่วโลก

“และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้าลึก ซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพัตทั้งปวง

ประสงค์ให้เทพผู้ครองและศักดิ์เทพในสวรรค์สถาน รู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักร ณ บัดนี้”

เอเฟซัส 3:9-10

พระประสงค์ของพระเจ้าคือ โดยทางคริสตจักรจะทำให้แผนการไถ่ของพระองค์ผ่านพระเยซูคริสต์แพร่กระจายไปทั่วโลก

จดหมายฝากต่างๆ ในพระคัมภีร์ใหม่อธิบายเกี่ยวกับตำแหน่ง ระเบียบ สิทธิอำนาจ หน้าที่ของสมาชิกในคริสตจักร คริสตจักรที่มีระบบดีไม่เพียงแต่จะสอนดี (หว่าน) แต่จะสำแดง (แสดง) อำนาจของพระเจ้าคือ มีคนทำงานเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณในทุ่งนาของมนุษย์โลก

ในวิวรณ์บทที่ 1 ถึง 3 ยอห์นได้บันทึกการใช้ชีวิตของสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 1 จากบันทึกนี้เราจะเห็นสภาพคริสตจักร 2 ชั่วโมงคนหลังจากวันเพนเทคอส

บางคริสตจักรได้ลี้มจุดประสงค์ของพวกเขา บางแห่งเยือกเย็นและปราศจากอำนาจไม่ว่าสภาพของคริสตจักรที่สะท้อนให้เห็นในบทต่างๆ นี้จะเป็นเช่นไร แต่ประสงค์ของพระเจาก็ไม่มีวันเปลี่ยน

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา”

วิวรณ์ 3:20

สำหรับมนุษย์ทุกคน ทุกชนชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษา พระเจ้าต้องการเปิดเผยพระองค์เอง ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว พระประสงค์ของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ชื่อ.....

บททดสอบตนเอง บทที่ 4

1. เขียนข้อพระคัมภีร์ที่เป็นกุญแจสำคัญจากความทรงจำ

2. เขียนอักษร “ถ” ไว้หน้าข้อที่ถูก เขียนอักษร “ผ” หน้าข้อที่ผิด
 - ก. พระเจ้าไม่ได้เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ให้มนุษย์ทราบ
 - ข.พระประสงค์ของพระเจ้าคือ การรวบรวมทุกสิ่งไว้ในพระเยซูคริสต์
 - ค. ในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าทรงใช้อิสราเอลเป็นพยานไปทุกชนชาติทั่วโลก
 - ง.ในพระคัมภีร์ใหม่ คริสตจักรเป็นร่างกายของมนุษย์ พระเจ้าต้องการจะขยายพระกิตติคุณไปทั่วโลกโดยทางคริสตจักร

3. พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร? ยกข้อพระคัมภีร์มาสสนับสนุนคำตอบของท่านอย่างน้อย 1 ข้อ (ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์)

คำตอบบททดสอบ บทที่ 4

1. “พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรา^{ู้}ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์ ประสงค์ว่าเมื่อเราครบกำหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่ง ทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์”

เอเฟซัส 1:9-10

2. ก. ผ
ข. ถ
ค. ถ
ง. ถ

3. คำตอบของคุณควรประกอบด้วยจุดต่อไปนี้มีข้ออ้างอิงอย่างน้อย 1 ข้อ

จุดประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกเป็นต้นมาคือเพื่อรวบรวมทุกสิ่งทั้งในสวรรค์และในโลกไว้ในพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 1:9-10)

พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ใครพินาศแต่ต้องให้คนทุกชาติกลับใจ และมีความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ (2 เปโตร 3:9)

สำหรับการศึกษาต่อไปด้วยตนเอง

1. ศึกษาวิวรณ์บทที่ 1-3 ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าไปยังคริสตจักรทั้งเจ็ดในเอเชีย จงให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของคริสตจักรเหล่านี้ตามที่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้ตรัสสั่งไว้ และจงอธิบายว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีส่วนช่วยในคริสตจักรเหล่านี้ทำการเผยแผ่พระกิตติคุณออกไปได้มากน้อยแค่ไหน

จงให้รายละเอียดของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเหล่านี้ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้ชี้แจงให้เราเห็น และอธิบายอีกว่าปัญหาเหล่านี้ได้ปิดกั้นคริสตจักรเหล่านี้จากการทำเป้าหมายของการเป็นพยานให้กับชนชาติต่างๆ ทั่วโลกให้สำเร็จอย่างไร

ศึกษาต่อไปเกี่ยวกับ “โลก” ที่กล่าวถึงในพระวจนะของพระเจ้าและภายในปีหน้าตลอดปีให้อ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มเพื่อค้นหาความต้องการของพระเจ้าเกี่ยวกับมนุษยทั้งโลก

ใช้ปากกาหรือดินสอขีดเส้นใต้ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษยทั่วโลก ให้สังเกตคำเหล่านี้ในพระคัมภีร์เพื่อช่วยการค้นหาในข้อที่ 2 งานเข้า

- แผ่นดินโลก (Earth)
- โลก (World)
- ประเทศหรือประเทศต่างๆ (Nation or Nations)
- คนต่างชาติ (Gentiles หมายถึงชนชาติอื่นๆ ยกเว้นอิสราเอล)
- คนนอกศาสนา (Heathen)